

ส่วนที่ 3 ผลงานดีเด่นและข้อเสนอการพัฒนางาน (ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ)

กรณีที่ 1 ผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย

ชื่อเรื่อง/โครงการ การให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย กรณีผู้ร้อง ร้องขอความเป็นธรรมว่า โรงเรียนบ้านท่าदान ปลูกสิ่งปลูกสร้างลูกล้าเข้าไปในที่ดินของตน

ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน 14 กันยายน 2552 – 20 มกราคม 2553

รายละเอียดผลงานในส่วนที่ปฏิบัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานีเขต 1 ได้รับหนังสือร้องขอความเป็นธรรมจากผู้ร้อง ร้องว่าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าदानและครูผู้สอนโรงเรียนบ้านท่าदान ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ได้ทำการปลูกสิ่งปลูกสร้างลูกล้าเข้าไปในที่ดินของผู้ร้องและพวก ผู้ร้องประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ทราบและดำเนินการให้โรงเรียนบ้านท่าदानรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินของผู้ร้อง

ผู้ขอรับการประเมิน ในฐานะนิติกรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าของเรื่องดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ผู้ร้องส่งมาเบื้องต้น แล้วจึงประสานงานไปถึงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าदान แจ้งรายละเอียดแล้วให้โรงเรียนบ้านท่าदानทำหนังสือชี้แจง ผู้ขอรับการประเมินสรุปพยานหลักฐานได้ความว่าโรงเรียนบ้านท่าदानได้ตั้งบนที่ดินที่ได้รับบริจาคจากบุคคลอื่นและจากมารดาของผู้ร้องรวมเนื้อที่ดิน 7 ไร่

ในปี พ.ศ. 2519-2520 ได้มีการขุดสระน้ำ โดยใช้แรงงานคน จากงบประมาณแผ่นดิน(งบเงินผัน) ในที่ดินพิพาทที่ได้รับบริจาคจากบิดาของผู้ร้อง

ในปี พ.ศ. 2525 โรงเรียนได้สร้างส้วมด้วยเงินบริจาค ปัจจุบันชำรุดใช้ไม่ได้แล้ว

ในปี พ.ศ. 2530 โรงเรียนบ้านท่าदानได้สร้างส้วมแบบ สปช.601/26 ขนาด 2 ที่นั่ง ใช้งบประมาณจากทางราชการ 20,000 บาท

ในปี พ.ศ. 2538 ได้มีการขุดลอกสระน้ำดังกล่าวโดยใช้เครื่องจักรด้วยงบประมาณของสภาตำบลหนองหญ้าปล้อง สระมีขนาดใหญ่ขึ้นครอบคลุมที่ดินของโรงเรียนและที่ดินของบิดาของผู้ร้อง ซึ่งในขณะนั้นมีน้องชายของผู้ร้องเป็นผู้ปกครองท้องที่โดยมีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านท่าदानและเป็นผู้รัยละเอียดเป็นอย่างดีและสระน้ำดังกล่าวยังมีการขุดลอกอีกครั้งในสมัยที่น้องชายของผู้ร้องยังเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านท่าदान โดยใช้งบประมาณของทางราชการ

ในปี พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้สร้างเตาเผาขยะลักษณะก่ออิฐด้วยเงินบริจาค และโรงเรียนได้ร่วมกับประชาชน ปลูกต้นไม้บริเวณคันขอบสระซึ่งรกร้างว่างเปล่าตามโครงการ ต่าง ๆ อาทิ เช่น การปลูกสบู่ดำตามโครงการทดลองและใช้พลังงานทดแทน การปลูกหญ้าแฝก ตามโครงการป้องกันการพังทลายของพื้นดิน การปลูกต้นไม้ กล้วย พุทรา มะพร้าว เลี้ยงปลาตามโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน

ในปี พ.ศ. 2552 ได้มีการสร้างเพิงร้านค้าเพื่อขายขนมให้นักเรียน และในปีเดียวกันนี้ผู้ร้องได้ว่าจ้างคนงานมาหักร้างถางพื้นดินไม้ต่าง ๆ บริเวณคันขอบสระของโรงเรียน โดยอ้างสิทธิว่าเป็นที่ดินของตน

ผู้ขอรับการประเมินได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหลักฐานต่าง ๆ แล้วพิจารณาเห็นว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เนื้อที่ทั้งหมดมี 12 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา ออกให้เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2499 เป็นที่ดินของมารดาผู้ร้อง ต่อมาบิดาผู้ร้องซึ่งเป็นสามีเจ้ามรดก ในฐานะผู้จัดการมรดก ได้โอนมรดกให้แก่ทายาทรวม 5 คน ซึ่งมีผู้ร้องรวมอยู่ด้วย ซึ่งที่ดินดังกล่าวมารดาผู้ร้องได้แสดงเจตนาบริจาคให้

สร้างโรงเรียนบ้านท่าคาน โดยได้สละเจตนาครอบครองและโอนไปซึ่งการครอบครองโดยส่งมอบที่ดินให้สร้างโรงเรียนบ้านท่าคาน ที่ดินดังกล่าวจึงตกเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ประเภทเป็นทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่แสดงเจตนาอุทิศให้ โดยไม่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

สำหรับสระน้ำดังกล่าวของโรงเรียนบ้านท่าคาน บิดาของผู้ร้องก็ได้บริจาคให้บุตรสระน้ำด้วยงบประมาณของทางราชการเพื่อประชาชนใช้ร่วมกัน ที่ดินบริเวณที่บุตรสระน้ำจึงตกเป็นทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จึงเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินเช่นกัน

สำหรับต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่อาจจะปลูกหรือก่อสร้างเข้าไปในที่ดินดังกล่าวนั้น โรงเรียนบ้านท่าคานและชาวบ้านได้ร่วมกันปลูกและหรือก่อสร้างเพื่อให้เป็นสมบัติของโรงเรียนบ้านท่าคาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 พ.ศ.2530 พ.ศ.2538 พ.ศ.2540 พ.ศ.2551 และโรงเรียนบ้านท่าคานได้ครอบครองที่ดินดังกล่าวโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตนมาเกินกว่า 1 ปีแล้ว โรงเรียนบ้านท่าคานมีฐานะเป็นนิติบุคคล จึงเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินดังกล่าว และเมื่อโรงเรียนบ้านท่าคานเป็นสถานที่ราชการ ที่ดินดังกล่าวจึงตกเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินเช่นกัน เมื่อที่ดินในส่วนที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่ารุกเข้าไปในที่ดินของผู้ร้องและผู้ร้องมิได้ฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองภายใน 1 ปี นับแต่โรงเรียนได้เข้าครอบครองในส่วนที่รุกแล้ว ผู้ร้องจึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกคืนซึ่งที่ดินที่ถูกแย่งการครอบครองดังกล่าว และเมื่อที่ดินได้ตกเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินแล้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าคานในฐานะผู้แทนโรงเรียนบ้านท่าคานซึ่งเป็นนิติบุคคล ไม่มีอำนาจโอนที่ดินในบริเวณดังกล่าวให้แก่ผู้ใดได้เพราะต้องห้ามตามกฎหมาย ผู้ขอรับการประเมินจึงได้บันทึกเสนอเพื่อให้แจ้งให้ผู้ร้องและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าคาน ทราบ

ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในงาน

1.1 **ความรู้** เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 , 1305 , 1375 วรรคสอง , 1377 , 1378 และฎีกาที่ 112/2539 , 5112/2538 และหลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน

1.2 **ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็น** การพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง การวิเคราะห์พยานหลักฐาน การรับฟังพยานหลักฐานและการชี้แจงนำพยานหลักฐาน

ผลสำเร็จของงาน ผู้บังคับบัญชาตามลำดับพิจารณาแล้วเห็นชอบ และได้ทำหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องและ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าคาน ทราบในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนวความคิดการปรับปรุง/พัฒนางาน ผลงานเรื่องนี้สามารถใช้เป็นกรณีตัวอย่างในการวินิจฉัยข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายของเจ้าหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวได้ **สัดส่วนงานที่ปฏิบัติ (กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันหลายคน)** ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ

ผลสัมฤทธิ์จากการนำข้อเสนอ/แนวความคิดพัฒนางานไปใช้จริง (ถ้ามี) ใช้เป็นแนวมาตรฐานการพิจารณาวินิจฉัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย และเป็นตัวอย่างการวิเคราะห์พยานหลักฐานในกรณีเดียวกัน

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) รังสิมา ภูแปลง

(นางสาวรังสิมา ภูแปลง)

(ตำแหน่ง) นิติกรชำนาญการ